



เรื่อง CHA-JAI (ชาใจ)



รายละเอียด

ร้านชาใจก็เป็นอีกร้านในกำแพงเพชรที่มีกระแสจากโลกออนไลน์จากหลายคนรีวิวปากต่อปากทางเราเลยขอลงพื้นที่สำรวจด้วยตัวเองในครั้งนี้ด้วยครัย 10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น วันนี้เรามารีวิวพร้อมๆ กันเลยนะครับ! เริ่มจากเครื่องดื่มที่ทางเราสั่งมาเป็นเมนูที่เป็นเทคเจอร์ของร้านคือ ชาใจไทเป (ใช้หญ้าหวาน) ซึ่งทางร้านบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เราเลยไม่พลาดที่สั่งของที่เป็นหน้าตาของร้านมารีวิวครับ

กลิ่นชาที่โชยมาจากจากน้ำมีกลิ่นที่เบา มีกลิ่นหอมแต่มันไม่สุดสะอาดเดียวสำหรับสายกินไม่สนก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรครับกลมกล่อมสไตส์ชาแต่ถ้าคนที่เน้นกลิ่นเสพติดการดมกลิ่นชากาแฟก็ถือว่ายังไม่สุดครับกลิ่นมันยังเบาไปแต่ก็ทำให้กลิ่นติดปากได้อันนี้ถือเป็นเรื่องแข็งขาแก่นี้เลยครับ

อาหารของหวาน อาหารและของหวานที่เราสั่งมาเป็นเมนูทั่วไปที่เราชอบครับเป็นสตอร์รี่เบอร์รี่ชีสเค้กมานั่งทานส่วนตัวคิดว่าตัวแป้งแตกละเอียดดีนุ่มลิ้นมากๆ ความน่าทานของเมนู มีสีสันทที่สวยน่าถ่ายรูปเก็บไว้มีฟองที่ดูเบานุ่มน่าจับกินแล้วก็ดูฟุ้งๆ ด้วยครับทำให้น่ากินเพิ่มขึ้นอีกความคุ้มค่าของราคากับรสชาติ ราคาอาจจะแรง



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ไปสักนิดถ้าเทียบกับขนาดไซส์แก้วแต่ก็เพราะวัดฤดีที่ทางเค้าัดสรรมาแล้วครับว่าเป็นวัดฤดีที่มีคุณภาพจึง
เข้าใจได้ถึงราคาโดยส่วนตัวคิดว่าดีแล้วครับที่ราคานี้ไม่จั้นอาจจะเป็นการขาดทุนของทางร้านเสียเองด้วยครับ

การตกแต่งและบรรยากาศของร้าน ทางร้านเน้นห้องปรับอากาศเป็นหลักเหมาะแก่การนั่งจิบชาทำงานคุย
คุระมีมุมส่วนตัวที่ไม่อยากสูงส่งกับใครและมีมุมเล็กๆที่เป็นมุมธรรมชาติเบาๆให้นั่งเล่นแต่โอความเป็นญี่ปุ่นแทบ
ไม่มีมาตามโลโก้ร้านครับเป็นธรรมชาติที่ไม่จำกัดวัฒนธรรมประเทศไหนซึ่งคอนทราสต์กับโลโก้ร้านอีกที่ครับ

การบริหารของทางร้านเราให้เป็นข้อดีอีกข้อเลยครับเพราะดูแลเอาใจใส่ลูกค้ามากแนะนำลูกค้าที่เคยมาครั้ง
แรกได้ดีแบบเราก็ถือว่าประทับใจครับ รีวิวโดยรวมนะครับ มันอร่อยหรือไม่ทางเราไม่สามารถบอกทุกคนได้เพรา
ะ 1 คนชง ร้อยคนกิน ผมไม่สามารถบอกทุกคนได้แน่นอนครับว่าถูกปากทุกคนมัยแต่สำหรับเรานั้นดีแล้วครับ
เป็นรสชาติที่ผมชอบเลย สำหรับใครที่ลังเลว่าจะมาดีมัยถ้าดูรีวิวแล้วเจอแบบนี้ มาเถอะครับมารีวิวด้วยตัวเอง
คุณเท่านั้นที่ตัดสินความเป็นจริงของรสชาติ 😊

ที่อยู่และการติดต่อ ร้าน : ชาใจ กำแพงเพชร

พิกัดที่อยู่ร้าน : ซอย 7-11 หลังม.ราชภัฏกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

tel : 0918416844

เวลาเปิดทำการ : 9 am - 5.30 pm

คำสำคัญ : ร้านกาแฟ

ที่มา : <https://www.dek-d.com/board/view/3981621/>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2020-07-17

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1803&code_db=610011&code_type=01